

BÁO CÁO MÔ HÌNH ĐỘI TÊN MÔ HÌNH: SẢN PHẨM TỪ VẬT LIỆU TÁI CHẾ

Vui chơi giải trí là nhu cầu tinh thần không thể thiếu của con người, đặc biệt là đối với trẻ em. Các hoạt động vui chơi, giải trí lành mạnh ngoài việc rèn luyện cho trẻ những phẩm chất cơ bản về trí tuệ, đạo đức, thể chất còn đóng vai trò quan trọng không kém so với các hoạt động thiết yếu khác như bổ sung dinh dưỡng, chăm sóc sức khỏe cho trẻ. Toàn thành phố hiện có trên 35 ngàn trẻ em dưới 16 tuổi. Xác định được vai trò của các hoạt động vui chơi giải trí đối với sự phát triển toàn diện của thanh thiếu nhi. Thời gian qua, Cấp ủy, chính quyền thành phố đã có sự quan tâm, chỉ đạo đầu tư, xây dựng các đề án phát triển sự nghiệp giáo dục như đầu tư xây dựng trường học, các hạng mục, các khu vui chơi, thể hiện rõ trong hệ thống giáo dục tại các trường hiện nay, các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn thành phố đều được trang bị cơ sở vật chất tối thiểu để phục vụ cho tổ chức hoạt động giáo dục, vui chơi, giải trí cho học sinh. Ngoài các mô hình sân chơi như: bãi tập thể dục, thư viện, sân bãi có cây xanh bóng mát, một số trường học có nguồn ủng hộ từ các đoàn thể, xã hội, doanh nghiệp đã xây dựng thêm phòng đồ chơi, trò chơi vận động ngoài trời, hoa kiểng, nhà bóng, cầu trượt, đu quay... Các đề án, các khu vui chơi được đầu tư, xây dựng đã góp phần tích cực trong việc phát triển toàn diện về thân, thể, mỹ cho thanh thiếu nhi toàn thành phố. Bên cạnh các khu vui chơi được đầu tư xây dựng theo nguồn ngân sách nhà nước, còn có các khu vui chơi được đầu tư theo hướng xã hội hóa, với các loại hình vui chơi giải trí dành cho trẻ em như: đu quay, xe điện, xe đạp, cầu trượt, nhà bóng, nhà phao... Các khu vui chơi dành cho trẻ em trên địa bàn thành phố thường tập trung tại các phường Trung tâm của Thành phố như Trung Vương, Tân Thịnh, Phan Đình Phùng...

Tuy nhiên, bên cạnh việc đầu tư xây dựng các khu vui chơi, giải trí, không gian vui chơi trong các giờ ra chơi cho thiếu nhi tại các trường học Tiểu học, Trung học cơ sở... còn chưa có nhiều.

Căn cứ từ nhu cầu, tình hình thực tế trên nên việc xây dựng điểm, khu vui chơi, giải trí cho thiếu nhi tại các trường học Tiểu học, Trung học cơ sở là vấn đề quan trọng và cần được quan tâm. Hơn nữa hiện nay, việc sử dụng các sản phẩm đã qua sử dụng để như: Lốp xe, vỏ chai nhựa, vỏ lon bia,... để tạo ra các sản phẩm hữu ích phục vụ cho nhu cầu học tập, vui chơi, giải trí cho học sinh có

